

## การขอใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร

หมายถึง การขออนุญาตใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักรแทนการชำระภาษี เพื่อนำเข้าเครื่องจักรมาใช้ในประเทศ แบ่งเป็น 2 กรณี

**กรณีที่ 1** ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว แต่บัตรส่งเสริมยังไม่ออก สำนักงานฯ ขออนุญาตให้ใช้ธนาคารค้ำประกันได้ → ตอครบหมดแล้วเท่านั้น

**กรณีที่ 2** บัตรส่งเสริมออกแล้ว แต่บัญชีรายการเครื่องจักรยังไม่อนุมัติ หรือ อยู่ระหว่างการแก้ไข หรือ ปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องจักร

## การส่งปล่อยเครื่องจักรปกติ

การส่งปล่อยเครื่องจักร คือ การอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้า เครื่องจักรตามที่ได้รับสิทธิของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยการจะส่งปล่อยเครื่องจักรได้นั้น ทางบริษัทฯ ต้องทำการขอบัญชีรายการเครื่องจักรกับทาง BOI ก่อน เมื่อทาง BOI อนุมัติบัญชีเครื่องจักรแล้ว ทางบริษัทฯ จึงจะสามารถส่งปล่อยเครื่องจักรได้ตามบัญชีที่ได้รับการอนุมัติ

### ตัวอย่างการส่งปล่อยเครื่องจักรปกติ

บริษัท A ต้องการนำเข้าเครื่องจักร Conveyor (สายพานลำเลียง)

1. บริษัท A ต้องไปขอบัญชีรายการเครื่องจักร Conveyor กับทาง BOI
2. เมื่อทาง BOI อนุมัติ Conveyor แล้ว ทางบริษัท A จึงจะสามารถส่งปล่อยเครื่องจักร ได้ตามบัญชีที่ BOI อนุมัติ คือ Conveyor เพื่อนำมาใช้ในโครงการ

## การส่งปล่อยเครื่องจักรถอนค้ำ

การส่งปล่อยเครื่องจักรถอนค้ำ คือการอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม ได้สามารถถอนค้ำประกันเครื่องจักรที่เคยค้ำประกันไว้ โดยเครื่องจักรที่จะถอนค้ำได้นั้น ต้องเป็นเครื่องจักรที่มีอยู่ในบัญชีรายการเครื่องจักรที่ BOI อนุมัติแล้ว จึงจะสามารถ ถอนค้ำประกันได้

> การส่งปล่อยเครื่องจักรถอนค้ำ สิ่งสำคัญคือต้องมีการค้ำประกัน เครื่องจักรไว้ก่อน ถึงจะสามารถถอนค้ำได้

## การส่งปล่อยเครื่องจักรจากส่งซ่อม

การส่งปล่อยเครื่องจักรจากส่งซ่อม ทางบริษัทฯ ต้องทำการส่งเครื่องจักรไปซ่อมก่อน หลังจากซ่อมเสร็จก็จะเป็นการนำเครื่องจักรที่ซ่อมเสร็จแล้วนำกลับเข้ามา ซึ่งก็จะเป็นหัวข้อนี้คือการส่งปล่อยเครื่องจักรจากส่งซ่อม

**\*\*\* การส่งปล่อยเครื่องจักรจากส่งซ่อม สิ่งสำคัญคือต้องมีการส่งเครื่องจักรไปซ่อมก่อน หลังจากซ่อมเสร็จจึงจะสามารถส่งปล่อยเครื่องจักรกลับจากซ่อม**

## งานยกเลิกส่งปล่อยเครื่องจักร

การยกเลิกการส่งปล่อยเครื่องจักร คือผู้ใช้ได้ทำการขอส่งปล่อยเครื่องจักรไปแล้ว และต้องการยกเลิกการส่งปล่อยดังกล่าว